

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ย. 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขานุการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1.
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
รายนายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2

2. **การขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา**
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เดิม)
เป็นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปพลางก่อนเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินเดือน

สืบเนื่องจากการที่สำนักงาน กศน. ได้เปลี่ยนสถานะไปเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) โดยไดโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการที่อยู่ก่อนวันที่ พรบ. ไซบิงค์บับ และให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม นั้น
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการศึกษามีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเงินเดือน (ตำแหน่งที่มีคนครอง + ตำแหน่งว่าง) จำนวน 4,598 อัตรา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง ทำให้ยังไม่มีกรอบอัตรากำลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะจากระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อมิให้ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการการเรียนรู้ได้รับผลกระทบในการได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ก.ค.ศ.จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการการเรียนรู้ใช้กรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. (เดิม) ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 4,598 อัตรา ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

3.
อนุมัติขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 1 ปี
กรณีครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 8 ราย

4. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 84 ราย

5. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59 ราย

6. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 131 ราย

7. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 93 ราย

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ.](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

[สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. และ รอง ผอ. สพท.](#)